



ฉบับที่ 52/2560

วันที่ 18 ธันวาคม 2560

**การสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum)  
ภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2561**

นายสุวิชัย โจรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จะจัดงานสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) ภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัลครุส เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นเวทีในการขยายบทบาท เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ภารกิจของ สศค. ทั้งในด้านนโยบายและผลงานวิชาการไปสู่ ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งรับฟังและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชน

การสัมมนาจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเสวนาในหัวข้อ “เศรษฐกิจ ภาคตะวันออก ประตูสู่เอเชียของนักลงทุน” ผู้ร่วมเสวนาได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 1) นายวิรัตน์ ธีชศฤงคารสกุล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน 2) ดร. สาโรจน์ วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี และ 3) ดร. กุสุมา คงฤทธิ์ สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สศค. โดยมีนางสาวจริยา จิริยะสิน สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สศค. ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งเนื้อหาการเสวนาจะเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยและแนวโน้มเศรษฐกิจใน ปี 2561 และภาพรวมของเศรษฐกิจภาคตะวันออกซึ่งได้มีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเศรษฐกิจของ ภาคตะวันออกมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 17 ของมูลค่าเศรษฐกิจไทย รวมทั้งจะมีการนำเสนอนโยบายสำคัญของ กระทรวงการคลังในการขับเคลื่อนการค้าและการลงทุน เช่น มาตรการภาษีอากรและมีใช้ภาษีอากรในเขต เศรษฐกิจพิเศษ มาตรการสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะ ได้ รับทราบมุมมองต่อเศรษฐกิจภาคตะวันออกและข้อเสนอแนะจากผู้แทนภาคเอกชน

ขณะที่ในช่วงบ่ายจะเป็นการเสวนาในหัวข้อ “EEC เขตเศรษฐกิจใหม่ สู่ประเทศไทย 4.0” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 1) นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานปฏิบัติการเชิงพื้นที่สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

2) นางสาวสุมาวสี ศาลาสูขุ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเขตนวัตกรรมดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ  
3) นายพีระ ปัทมวรกุลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล พาร์ค จำกัด (มหาชน) และ  
ดำเนินรายการโดยนายธนกฤต ฉัตรภรณ์ สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สศค. โดยการเสวนา  
ในช่วงนี้จะเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และ  
ฉะเชิงเทรา โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้กลายเป็น “World-Class  
Economic Zone” รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถใน  
การแข่งขันและเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอีก 20 ปีข้างหน้า

สศค. ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้ ผู้สนใจ  
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.fpo.go.th](http://www.fpo.go.th)

---

คณะทำงานสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) ประจำปีงบประมาณ 2561  
โทร 0 2273 9020 ต่อ 3618

กำหนดการสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum)  
ภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561  
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น.  
ณ ห้องสุพรรณหงส์ โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัลครุส พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

08.00 – 09.00 น.	ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น.	<b>นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์</b> ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวรายงาน
09.10 – 09.20 น.	ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ
09.20 – 09.30 น.	<b>นายสุวิชัย โรจนวานิช</b> ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวเปิดการสัมมนา
09.30 – 09.45 น.	รับประทานอาหารว่าง
09.45 – 12.00 น.	การเสวนาเรื่อง “เศรษฐกิจภาคตะวันออก ประตูสู่เอเชียของนักลงทุน” ผู้ร่วมเสวนา <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>นายวิรัตน์ รัชศฤงคารสกุล</b> ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน</li><li>- <b>ดร. สาโรจน์ วสุวานิช</b> ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี</li><li>- <b>ดร. กุสุมา คงฤทธิ</b> สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง</li></ul> ผู้ดำเนินรายการ นางสาวจรรยา จิริยะสิน สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
12.00 – 13.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.	การเสวนาเรื่อง “EEC เขตเศรษฐกิจใหม่ สู่ประเทศไทย 4.0” ผู้ร่วมเสวนา <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์</b> รองเลขาธิการสายงานปฏิบัติการเชิงพื้นที่ สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก</li><li>- <b>นางสาวสุมาวสี ศาสตราสุข</b> ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเขตนวัตกรรมดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล</li><li>- <b>นายพีระ ปัทมวรกุลชัย</b> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล พาร์ค จำกัด (มหาชน)</li></ul> ผู้ดำเนินรายการ นายธนภุต ฉัตรภรณ์ สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

\*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

